

VietinBank và JCB ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Ultimate SaviY

18:39 04/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, VietinBank và tổ chức thẻ JCB tổ chức lễ ra mắt sản phẩm thẻ hoàn toàn mới dành cho tín đồ ẩm thực, thời trang. Đây hứa hẹn là sản phẩm thẻ mang lại những trải nghiệm đẳng cấp cùng những đặc quyền ưu việt dành cho khách hàng.

Trải qua 15 năm hợp tác VietinBank và JCB đã đưa ra những chiến lược vượt trội, đưa mối quan hệ hợp tác của 2 bên lên tầm cao mới, trở thành đối tác tin cậy cùng chinh phục mục tiêu hướng tới đáp ứng những trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng.



VietinBank và JCB ra mắt thẻ tín dụng quốc tế Ultimate SaviY.

Với các ưu đãi hấp dẫn từ các đối tác trong lĩnh vực mua sắm, ẩm thực, thời trang, golf, nghỉ dưỡng cao cấp, các ưu đãi khác được tổ chức thẻ JCB khai thác, sản phẩm thẻ VietinBank JCB Ultimate SaviY (SaviY) chính là cánh cửa mở lối đặc quyền, nâng tầm phong cách.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Công Quỳnh Lâm, Phó Tổng Giám đốc VietinBank cho biết:

VietinBank JCB Ultimate SaviY là kết tinh từ sự thấu hiểu về thị trường, thói quen cũng như nhu cầu của khách hàng trong việc sử dụng thẻ tín dụng. Khác với những dòng thẻ đang có mặt trên thị

trường, thẻ SaviY là cánh cửa bước vào thế giới của những trải nghiệm độc đáo trong lĩnh vực ẩm thực, thời trang và giải trí.



Phó Tổng giám đốc VietinBank Trần Công Quỳnh Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Đây là dòng thẻ duy nhất trên thị trường hiện nay có thể đồng thời đáp ứng được cả 2 nhu cầu ẩm thực và thời trang của khách hàng, đồng hành với chúng tôi, là sự tín nhiệm của các thương hiệu danh tiếng như Shopee Food, Hokkaido Sachi, Golden Gate Group, Canifa, UNIQLO cùng những ưu đãi hấp dẫn của họ.

Sản phẩm này hứa hẹn giúp khách hàng của VietinBank nâng tầm phong cách và trải nghiệm một cách hoàn hảo nhất. Cũng là một biểu tượng mới cho sự sáng tạo và tầm nhìn chiến lược giữa VietinBank và JCB.

Cũng tại sự kiện, đại diện VietinBank đã giới thiệu cụ thể về các tính năng và hệ sinh thái ưu đãi hấp dẫn dành cho các chủ thẻ SaviY. Sở hữu chiếc thẻ này, khách hàng có thể tận hưởng hàng loạt ưu đãi từ những thương hiệu hàng đầu Việt Nam và Nhật Bản.



Giám đốc Trung tâm thẻ VietinBank Nguyễn Tấn Pháp giới thiệu về thẻ SaviY.

Cụ thể: Hoàn tiền lên đến 15%, tối đa 1.000.000 VND/tháng khi chi tiêu tại các lĩnh vực ẩm thực và thời trang; nhận e-voucher Urbox trị giá đến 1.000.000 VND khi có tổng chi tiêu đạt doanh số tối thiểu 5.000.000 VND trong vòng 30 ngày kết từ ngày kích hoạt thẻ; ưu đãi đến 50% tại các chuỗi nhà hàng/ẩm thực, thời trang như Canifa, Golden Gate, Shopee Food, cùng các thương hiệu Nhật Bản nổi tiếng như Uniqlo và Hokkaido Sachi.

Trưởng đại diện Tổ chức thẻ Quốc tế JCB, ông Takuya Wakui đã chia sẻ SaviY là một chiếc thẻ hứa hẹn sẽ được thị trường đón nhận và trở thành một trong những thẻ tín dụng hấp dẫn nhất tại Việt Nam với nhiều tính năng ấn tượng cho người tiêu dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực ẩm thực và thời trang.



Ông Takuya Wakui – Trưởng đại diện TCTQT JCB phát biểu tại buổi lễ.

Ngoài ra, chủ thẻ SaviY có thể tiếp cận các tiện ích đặc quyền của JCB, bao gồm phòng chờ sân bay, sân golf, ẩm thực cao cấp Diamond Dining, khách sạn 5 sao, dịch vụ tiễn khách ưu tiên fast-track tới Nhật Bản. Với thiết kế bắt mắt, phù hợp xu thế và những ưu đãi vượt trội, thẻ SaviY sẽ trở thành cánh cửa mở lối đặc quyền giúp cho khách hàng nâng tầm phong cách và trải nghiệm một cách hoàn hảo nhất.

VietinBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thẻ JCB và là đối tác tin cậy được JCB tin chọn làm ngân hàng thanh quyết toán VNĐ cho các ngân hàng tại Việt Nam. Những ưu đãi vượt trội và sự hợp tác chiến lược, thẻ VietinBank JCB Ultimate SaviY chắc chắn sẽ là một thành công vang dội cho VietinBank và JCB, mang đến lợi ích tối đa cho khách hàng.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/vietinbank-va-jcb-ra-mat-the-tin-dung-quoc-te-ultimate-saviy>